

Vietcombank tiếp tục giảm nhiều biểu phí dịch vụ hỗ trợ khách hàng

16:00 06/08/2021

Tác giả: Trần Tuấn

Kể từ ngày 1/8/2021 đến hết 31/12/2021, Vietcombank giảm hàng loạt các loại phí dịch vụ trên toàn bộ các kênh: Quầy giao dịch, ATM, ngân hàng số VCB Digibank, VCB_iB@nking và VCB Money cho các tất cả khách hàng.

Việc làm cụ thể trên của Vietcombank nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, đối với khách hàng cá nhân:

Giảm đến 80% phí chuyển tiền trong cùng hệ thống và 25% phí chuyển tiền ngoài hệ thống Vietcombank.

Giảm đến 33% phí các Gói tài khoản, áp dụng cho các Gói tài khoản VCB Eco và VCB Plus.

-Giảm 17% phí rút tiền mặt tại ATM ngoài hệ thống Vietcombank.

Đối với khách hàng tổ chức:

Giảm đến 50% phí chuyển tiền ngoài hệ thống Vietcombank.

Được biết, trong năm 2021, Vietcombank đã và sẽ giảm hàng trăm tỉ đồng tiền phí cho các khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên khắp cả nước.

Image not found or type unknown



Vietcombank tiếp tục giảm nhiều biểu phí dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Ngoài ra, Vietcombank tiếp tục áp dụng chính sách miễn phí với các giao dịch chuyển tiền đến ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 với tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước, Vietcombank, các ngân hàng thương mại và các tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp mở tại địa phương.

Với việc giảm đồng loạt các loại phí dịch vụ lần này, Vietcombank mong muốn tiếp thêm nguồn lực, sức mạnh để đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế trước tác động của đại dịch Covid-19.

Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu Việt Nam, luôn chủ động đi đầu trong việc thực thi các chủ trương, chính sách điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Huy Hùng

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vietcombank-tiep-tuc-giam-nhieu-bieu-phi-dich-vu-ho-tro-khach-hang>